

ประกาศยกเลิกแจ้งเตือนโควิด-19 จังหวัดภูเก็ตและมาตรการหลังยกเลิก

ประกาศวันจันทร์ที่ 11 ต.ค. 2021

วันนี้ (11 ต.ค.) จังหวัดได้จัดประชุมศูนย์บัญชาการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

โดยมีมติให้ยกเลิก “ประกาศแจ้งเตือนโควิด-19 จังหวัดภูเก็ต”

ซึ่งมีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 14 ต.ค. เป็นต้นไป

จึงขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน

ดังนั้นจังหวัดจะยกเลิกกา

รขอความร่วมมือร้านอาหารให้ลดเวลาทำการ รวมถึงงดใช้อุปกรณ์คาราโอเกะ

โดยมีผลถึงวันที่ 14 ต.ค.

ช่วงเวลาต่อจากนี้

พวกเราทุกคนต้องตระหนักในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดขั้นพื้นฐานอย่างเคร่งครัด ไม่ประมาท

และพยายามป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดซ้ำในสังคมโดยภาพรวม

จังหวัดฯจึงขอความร่วมมือประชาชนและผู้ประกอบการทุกท่านให้ปฏิบัติตามรายละเอียดด้านล่างตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค. เป็นต้นไป

เพื่อป้องกันไม่ให้อาจต้องนำมาตราการเข้มงวดกลับมาใช้อีกครั้ง

【ขอความร่วมมือประชาชนในจังหวัด】

เช็กก่อนออกจากบ้าน !

- สภาพการระบาดในสถานที่
ปลายทาง
- มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
ของสถานที่ที่จะใช้บริการ

ปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาด
อย่างเคร่งครัด เช่น
สวมหน้ากากอนามัย !

ไม่ขอให้ทุกท่านงดออกนอกเคหะสถาน

แต่โปรดปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด เช่น หลีกเสี่ยง 3Cs


สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือให้สะอาด ทำกิจกรรมร่วมกับสมาชิกจำนวนไม่มาก

หากมีไข้โปรดงดออกนอกเคหะสถานและงดเดินทาง

การเดินทางข้ามจังหวัด

● **ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด** **ขั้นพื้นฐานอย่างเคร่งครัด**

การใช้บริการร้านอาหาร

-  **งดใช้บริการร้านอาหารที่ไม่ปฏิบัติตามข้อเรียกร้อง**
-  **ขอแจ้งงดการจัดเลี้ยงสังสรรค์จำนวนหลายคน**
-  **เลี่ยงงานเลี้ยงสังสรรค์ที่ใช้เวลานาน**

“การรับประทานอาหาร

โปรดเลือกใช้บริการร้านที่ผ่านการรับรองการป้องกันการแพร่ระบาด

หรือร้านที่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด

และโปรดงดใช้บริการร้านอาหารที่ไม่ให้ความร่วมมือในการลดเวลาทำการ

หากไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดให้ติดต่อ

แม้จะทานอาหารร่วมกับคนจำนวนน้อยก็ยังมีความเสี่ยงติดเชื้อสูง

โดยเฉพาะงานเลี้ยงสังสรรค์ซึ่งมีผู้ร่วมงานจำนวนมาก

รวมทั้งการส่งเสียงดังยังทำให้ละอองฝอยแพร่กระจายไปในอากาศได้ง่ายขึ้น

โปรดปฏิบัติตาม “การใช้บริการร้านอาหารที่หลีกเลี่ยงความเสี่ยงติดเชื้อ”

ตามที่จังหวัดได้ระบุอย่างเคร่งครัด

โปรดหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารหากพบว่าร้านไม่ดำเนินการป้องกันที่เหมาะสม

(เอกสารอ้างอิงฉบับที่ 1 “การใช้บริการร้านอาหารที่หลีกเลี่ยงความเสี่ยงติดเชื้อ”)

โปรดหลีกเลี่ยงงานเลี้ยงสังสรรค์ซึ่งใช้เวลาเกินกว่าสองชั่วโมงเนื่องจากมีความเป็นไปได้

มากกว่าจะส่งเสียงดัง

กรณีใช้บริการร้านอาหารโอเค

-  **สวมหน้ากากขณะร้องเพลง**
-  **ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค
ไมโครโฟน**
-  **รักษาระยะห่างกับคนร้องเพลง
สองเมตร
นั่งห่างกันหนึ่งเมตร**



การใช้บริการร้านอาหารเสี่ยงความเสี่ยงในการติดเชื้อ

	ข้อพึงปฏิบัติของร้านอาหาร	ข้อพึงปฏิบัติของผู้ใช้บริการ
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">ร้านอาหาร ร้านอาหารประเภท (ร้านเหล้า)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○รักษาระยะห่างระหว่างผู้ให้บริการ <ul style="list-style-type: none"> • เลี่ยงการนั่งหันหน้าเข้าหากัน • รักษาระยะห่างอย่างน้อยหนึ่งเมตร หรือวางแผงกันพลาสติกบนโต๊ะเพื่อเว้นระยะห่าง • ตั้งโต๊ะห่างกันอย่างน้อยหนึ่งเมตร หรือตั้งฉากกันระหว่างโต๊ะ • จัดที่นั่งบริเวณเคาน์เตอร์ให้ห่างอย่างน้อยหนึ่งเมตร หรือวางฉากกันบนเคาน์เตอร์เพื่อรักษาระยะห่าง ○ระบายอากาศให้เหมาะสม <ul style="list-style-type: none"> • ระบายอากาศให้เหมาะสมโดยเปิดหน้าต่างทั้งสองด้านเป็นเวลาห้านาทีทุกครึ่งชั่วโมง ○การตกลงกับลูกค้า <ul style="list-style-type: none"> • แนะนำให้ลูกค้าสวมหน้ากากตลอดเวลาเว้นระหว่างรับประทานอาหาร • แนะนำให้ลูกค้าวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าร้านและฆ่าเชื้อโรคที่มือ • แนะนำลูกค้าให้งดกิจกรรมสัมผัสหลังจากออกจากเคาน์เตอร์ • แนะนำลูกค้าให้ไม่ใช้เวลาในร้านเป็นเวลานาน (สองชั่วโมงเป็นต้นไป) • กรณีใช้บริการเป็นกลุ่มโดยนั่งแยกหลายโต๊ะ แจ้งให้ลูกค้างดเดินไปมาระหว่างโต๊ะ ○ร้านที่ให้บริการคาราโอเกะ <ul style="list-style-type: none"> • ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคไมโครโฟนและรีโมตคอนโทรลทุกครั้งหลังเปลี่ยนผู้ให้บริการ • คาราโอเกะบ็อกซ์โปรดติดตั้งอุปกรณ์ฆ่าเชื้อโรคทุกห้อง • ร้านที่เน้นกินดื่มเป็นหลัก(เช่นร้านสแน็ก คาราโอเกะคาเฟ่) มีผู้ให้บริการจำนวนหลากหลายและใช้อุปกรณ์คาราโอเกะร่วมกัน • โปรดระบายอากาศและรักษาระยะห่างระหว่างผู้ให้บริการให้ดี 	<ul style="list-style-type: none"> ○เวลาจอง <ul style="list-style-type: none"> • ใช้บริการร้านที่ติดสัญลักษณ์ได้รับการรับรองป้องกันการแพร่ระบาด • จัดพื้นที่รักษาระยะห่างระหว่างผู้ให้บริการและระบายอากาศอย่างเหมาะสม ○ขณะใช้บริการ <ul style="list-style-type: none"> • ปฏิบัติและให้ความร่วมมือตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของร้านอาหารที่ใช้บริการ • สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเว้นระหว่างรับประทานอาหาร • วัดอุณหภูมิร่างกายและฆ่าเชื้อโรคที่มือก่อนเข้าร้าน • งดพฤติกรรมเพิ่มความเสี่ยงการแพร่ระบาด เช่น การดื่มเหล้าออกเดี่ยวกับผู้ที่ใช้บริการร่วมกันหรือดื่มเหล้าโดยเวียนแก้วเดียวกัน • งดใช้บริการในร้านเป็นเวลานาน (สองชั่วโมงเป็นต้นไป) • กรณีใช้บริการเป็นกลุ่มโดยนั่งแยกหลายโต๊ะ งดเดินไปมาระหว่างโต๊ะ ○การใช้บริการคาราโอเกะ <ul style="list-style-type: none"> • สวมหน้ากากอนามัยเวลาร้องเพลง รักษาระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อยสองเมตร • ฆ่าเชื้อไมโครโฟนทุกครั้งเมื่อเปลี่ยนผู้ใช้งาน • เว้นระยะที่นั่งอย่างน้อยหนึ่งเมตร และไม่นั่งหันหน้าเข้าหากัน
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">สถานที่จัดเลี้ยง</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○การรักษาระยะห่างระหว่างผู้ให้บริการ <ul style="list-style-type: none"> • กรณีเสิร์ฟอาหาร รับประทานอาหารครึ่งหนึ่งของที่รับได้ปกติ • รับประทานอาหารขณะนั่งโต๊ะเท่านั้น (ไม่เสิร์ฟอาหารให้ยืนรับประทาน) • งดจัดโต๊ะที่นั่งแบบหันหน้าเข้าหากัน • เว้นระยะห่างระหว่างที่นั่งอย่างน้อยหนึ่งเมตร หรือตั้งแผงกันบนโต๊ะเพื่อรักษาระยะห่าง • จัดโต๊ะให้ห่างกันอย่างน้อยหนึ่งเมตรหรือตั้งฉากกัน • รักษาระยะห่างระหว่างผู้กล่าวเปิดงาน (บนเวที) กับผู้เข้าร่วมงานอย่างน้อยสองเมตร หรือตั้งฉากกันเพื่อรักษาระยะห่าง ○ระบายอากาศให้เหมาะสม <ul style="list-style-type: none"> • ระบายอากาศภายในสถานที่จัดงานโดยติดตั้งอุปกรณ์ระบายอากาศหรือเปิดประตูทิ้งไว้ ○การตกลงกับลูกค้า <ul style="list-style-type: none"> • แจ้งผู้จัดให้ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงานล่วงหน้าเพื่อให้รู้จำนวนที่แน่นอน • ประกาศแจ้งในงานว่าให้สวมหน้ากากตลอดเวลาเว้นช่วงรับประทานอาหาร 	<ul style="list-style-type: none"> ○ขณะจอง <ul style="list-style-type: none"> • ผู้จัดเลือกสถานที่ที่สามารถจัดพื้นที่ให้ห่างกันอย่างน้อยหนึ่งเมตรได้เหมาะสมตามจำนวนผู้เข้าร่วมจากการคาดการณ์ • กรณีเสิร์ฟอาหาร รับประทานอาหารครึ่งหนึ่งของจำนวนที่รองรับได้ปกติ • งดยืนรับประทานอาหาร ○ขณะใช้บริการ <ul style="list-style-type: none"> • ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของสถานที่จัดงานที่ใช้บริการ • สวมหน้ากากตลอดเวลาเว้นช่วงรับประทานอาหาร • วัดอุณหภูมิร่างกายและทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคที่มือก่อนเข้าร้าน • งดพฤติกรรมเสี่ยงติดเชื้อเช่นการดื่มเหล้าจากจอกเดียวกันหรือดื่มเวียนดื่มเหล้าจากแก้วเดียวกัน • งดใช้บริการเป็นเวลานาน (สองชั่วโมง) • งดเดินไปมาระหว่างโต๊ะ

- ขอให้วัดอุณหภูมิร่างกายและทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคที่มือก่อนเข้าร้าน
- ขอให้งดการดื่มเหล้าร่วมจอกหรือการดื่มเหล้าเวียนจากแก้วเดียวกันและงดพูดคุยเสียงดัง
- ขอให้ไม่ใช้เวลาในร้านเป็นเวลานาน (ไม่เกินสองชั่วโมง)
- ขอให้งดเดินไปมาระหว่างโต๊ะ